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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอรัญคามวารี 
สมัยสามัญที ่1  ประจ าป ี2562 ครั้งที่ 1 

วันพฤหัสบดีที ่7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอรัญคามวารี 

 

 
รายช่ือผู้เข้าประชุม และ ผู้เข้าร่วมประชุม (เอกสารแนบท้าย) 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
 
 เมื่อสมาชิกสภามาครบองค์ประชุมแล้ว นายสุพจน์ ชูลี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอรัญ
คามวารี  ท าหน้าที่ประธานในการประชุม ซึ่งวันนี้ เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
2562  วันที่ 7  กุมภาพันธ์  2562 
 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา 1.1. เรื่องการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2562 

          การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2562 อาศัยอ านาจตาม
กฎหมายในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) 
และข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอรัญคาม
วารี ในการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 1 ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2561  ก าหนดให้การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจ าปี 
2562 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
เป็นจ านวน 15 วัน 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 4 ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 

1 เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 
 

ประธานสภา      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ข้อ  33 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกค ราว ต้อง ให้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ท าส าเนา
รายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้
ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาส
ตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรอง
รายงานการประชุมนั้น 
     การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุม
สภาท้องถิ่น 
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     รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 1 เมื่อ
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
นายพิชัย ภูริเจริญวงศ์ นายสมพร รักธรรม และนายพิสุทธิ์ อุปลา  ได้ตรวจ
รายงานการประชุมแล้ว และนายสานิวัฒน์ ทองเนื้อสุก เลขานุการสภา ได้ส่ง
ส าเนาให้สมาชิกสภาไปศึกษาล่วงหน้าก่อนสามวันแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใด
จะขอแก้ไขรายงานการประชุม กระผมถามที่ประชุมว่าสมาชิกสภารับรอง 
รายงานการประชุมสภาสามัญที่ 4 ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 
24 ตุลาคม 2561 หรือไม ่
     ในเมื่อไม่มีท่านใดประสงค์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ  
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 ข้อ 76 ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบ
ดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ 
ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวนเป็นองค์ประชุมจะท า
การลงมติในเรื่องใดๆ ไม่ได้   เชิญเลขานุการสภาตรวจองค์ประชุม 
 

เลขานุการสภา      ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วมีสมาชิกสภาครบองค์ประชุม 
  
มติที่ประชุมสภา     รับรอง  9  เสียง 

    ไม่รับรอง  ไม่มี 
    งดออกเสียง  1 เสียง 
     

ประธานสภา      ถือว่าที่ประชุมสภามีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 
ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 

  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 

 
 3.1. นายกิตติ ค าทิพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอรัญคาม

วารี หมู่ที่ 4 ได้ยื่นกระทู้ถามผู้บริหารเรื่อง การบริหารจัดการน้ าประปาหมู่
ที่ 4 
 

ประธานสภา      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)  
     ข้อ 87 กระทู้ถาม คือ ค าถามซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพ่ือสอบถาม
ผู้บริหารท้องถิ่นเก่ียวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของ
ผู้บริหารท้องถิ่น   
     ข้อ 92 การตั้งกระทู้ถามทั่วไปให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น โดยมีข้อความเป็นค าถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น 
     ข้อ 98 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ตอบกระทู้ถามแล้ว ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิ
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ซักถามได้อีกสามครั้ง เว้นแต่จะขอซักถามต่อไปเพราะค าตอบยังไม่หมด
ประเด็นที่ซักถามและประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต 
     การประชุมสภาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอรัญคามวารีสมัย
สามัญที่ 1    ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 1 ในวันนี้นายกิตติ ค าทิพย์ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลอรัญคามวารี หมู่ที่ 4 ได้ยื่นกระทู้ถามผู้บริหาร
เรื่อง การบริหารจัดการน้ าประปาหมู่ที่ 4 ขอเชิญนายกิตติ ค าทิพย์ ครับ 
 

นายกิตติ ค าทิพย์      กระผมขอถามผู้บริหารว่าระบบการจ่ายน้ าประปาของหมู่ที่  4 มี
มาตรการหรือมีการด าเนินการอย่างไร เพราะกระผมเห็นว่าทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลอรัญคามวารี แก้ปัญหาให้โดยเปลี่ยนถังส่งน้ าจากถัง
ประมาณ 8 คิว เป็นถังแชมเปญ 25 คิว สูง 25 เมตร ระบบจ่ายน้ าจะดีขึ้น
กว่าเดิม แต่ก็ยังมีปัญหาเหมือนเดิมคือในซอยเจริญผลและซอยควนขนาน 
ผู้ใช้น้ ายังได้รับความเดือดร้อนเหมือนเดิม กระผมจึงเป็นห่วงว่าเดือนมีนาคม 
ถึง เมษายน ใกล้จะมาถึงแล้ว จึงใคร่ขอให้ผู้บริหารชี้แจงให้ทราบด้วย 
ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภา      ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอรัญคามวารี ตอบกระทู้ถามครับ 
 

นายก อบต.      เรื่องน้ าประปาหมู่ที่ 4 ทาง อบต. อรัญคามวารี พยายามแก้ไขปัญหามา
โดยตลอด ความเป็นจริงแล้วหมู่ที่ 4 เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง และปัญหาเรื่อง
ระบบจ่ายน้ ามีปัญหาจริงๆ จากการตรวจสอบพบว่ามีการสูญหายของน้ า ซึ่ง
ในแต่ละวันรวมแล้วเดือนหนึ่งน้ าหายไปหลายหมื่นลิตร  จึงขอให้นายช่าง
โยธาช่วยชี้แจงในรายละเอียดด้วยครับ 
 

ประธานสภา      ขอเชิญนายช่างโยธาครับ 
 

นายไตรเทพ เกิดกอบ      การบริหารจัดการน้ าของหมู่ที่ 4 สลับกันจ่ายน้ าเป็นโซนโดยสลับกันปิด-
เปิด และมีปัญหามาจากกระแสไฟฟ้าดับหรือตกบ่อยท าให้ระบบการสูบจ่าย
น้ าไม่เป็นไปตามระบบ 
 

นายกิตติ ค าทิพย์      จากการชี้แจงของผู้บริหารท าให้กระผมพอจะทราบปัญหาของระบบการ
จ่ายน้ าประปาของหมู่ที่ 4 แล้วครับ ขอบคุณครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ญัตติที่ค้างพิจารณา 
 

 - ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 5.1. การก าหนดสมัยประชุมประจ าปี 2562 และการก าหนดวันแรกสมัย
แรกของการประชุมสภาปี 2563 

ประธานสภา      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) 
     ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลา และ
วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยน าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
     ต่อไปกระผมขอให้สมาชิกสภาเสนอว่าจะก าหนดให้ปี 2562 มีสมัย
ประชุมสภากี่สมัย 
 

นายดุสิต จันทนุกูล      กระผมขอเสนอให้มี 4 สมัย 
 

ประธานสภา      มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดเห็นเป็น
อย่างอ่ืน กระผมขอมมติเห็นชอบตามที่นายดุสิต จันทนุกูล เสนอให้การ
ประชุมสภาของปี 2562 มี 4 สมัย 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 ข้อ 76 ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบ
ดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ 
ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวนเป็นองค์ประชุมจะท า
การลงมติในเรื่องใดๆ ไม่ได้   เชิญเลขานุการสภาตรวจองค์ประชุม 
      

เลขานุการสภา      ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วมีสมาชิกสภาครบองค์ประชุม 
 

มติที่ประชุมสภา     เห็นชอบ  9  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
    งดออกเสียง  1 เสียง 
     

ประธานสภา      ถือว่าที่ประชุมสภามีมติให้ก าหนดสมัยประชุมสภาปีมี 4 สมัย ต่อไปขอ
เชิญสมาชิกสภาเสนอเพ่ือก าหนดวัน เดือน ปี ของแต่ละสมัย ทั้งนี้ในแต่ละ
สมัยจะต้องไม่เกิน 15 วัน  
 

นายพิชัย ภูริเจริญวงศ์      กระผมขอเสนอว่า ตามที่นายดุสิต จันทนุกูล เสนอให้การประชุมสภาปี 
2562 มี 4 สมัย และมติท่ีประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ โดยขอเสนอ 
     สมัยที่  1 ตั้งแต่วันศุกร์ที ่ 1 กุมภาพันธ์ จนถึง 
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                            วันศุกร์ที่  15 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
     สมัยที่  2   ตั้งแต่วันพุธที่  17 เมษายน   จนถึง 
                            วันพุธที่  1 พฤษภาคม   พ.ศ. 2562 
     สมัยที่  3   ตั้งแต่วันจันทร์ที่  5 สิงหาคม   จนถึง 
                            วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม   พ.ศ. 2562 
     สมัยที่  4   ตั้งแต่วันศุกร์ที ่  15 พฤศจิกายน จนถึง 
                             วันศุกร์ที่  29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
     และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาสมัยแรกของปี พ.ศ. 2563 ระหว่าง
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 จนถึงวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2563 
 

ประธานสภา      มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนจากที่ท่านพิชัย ภูริเจริญวงศ์ เสนอ
หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน กระผมขอมติเห็นชอบถามที่ท่านพิชัย 
ภูริเจริญวงศ์ เสนอ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 ข้อ 76 ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบ
ดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ 
ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวนเป็นองค์ประชุมจะท า
การลงมติในเรื่องใดๆ ไม่ได้   เชิญเลขานุการสภาตรวจองค์ประชุม 
      

เลขานุการสภา      ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วมีสมาชิกสภาครบองค์ประชุม 
 

มติที่ประชุมสภา     เห็นชอบ  9  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
    งดออกเสียง  1 เสียง 
     

ประธานสภา     ถือว่าที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบตามที่นายพิชัย ภูริเจริญวงศ์ เสนอ 
   
      5.2. เรื่องพิจารณาญัตติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 

2562 จ านวน 480,500 บาท 
  
ประธานสภา      ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอรัญคามวารี เสนอญัตติต่อสภา

เพ่ือพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 
(๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาแดง 

(ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+170) หมู่ที่ 1 บ้านห้วยมุด ต าบลอรัญคาม
วารี อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 96  ล าดับที่ 1  ตั้งไว้ 1,650,000 บาท ขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 480,500 บาท 
     ต่อไปขอเชิญนายก อบต. น าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
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ต าบลอรัญคามวารี ต่อไป 
 

นายก อบต.        ข้าพเจ้านายบุญฤทธิ์  พงษ์ประดิษฐ์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
อรัญคามวารี ขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอรัญคามวารี 
เพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
 

       โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาแดง (ช่วง กม. 
0+000 ถึง กม. 0+170) หมู่ที่ 1 บ้านห้วยมุด ต าบลอรัญคามวารี อ าเภอ
เคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561-2564)  หน้า 96  ล าดับที่ 1  ตั้งไว้ 1,650,000 บาท ขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม 480,500 บาท 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอรัญคามวารี มียอดเงินคงเหลือสะสมที่
สามารถน าไปใช้ได้ ณ วันที่  22 มกราคม 2562 จ านวน 575,712.68 
บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทหกสิบแปดสตางค์)  ตาม
เอกสารรายงานยอดเงินสะสมของผู้อ านวยการกองคลังที่แนบมาพร้อมนี้  
 

  
ประธานสภา      มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะอภิปรายซักถามอีกหรือไม่ 

 
นายอนุนาท หนูชิต      ขอแสดงความยินดีกับชาวบ้านหมู่ที่ 1 บ้านห้วยมุดที่ได้รับการแก้ไข

ปัญหาจากฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลอรัญคามวารี ถึงแม้ว่าจะ
มีบ้านไม่ก่ีครัวเรือนหรือมีชาวบ้านอาศัยอยู่ในซอยตาแดงเพียงไม่กี่หลัง 
 

นายพิชัย ภูริเจริญวงศ์      ตามที่นายอนุนาท กล่าวว่าซอยตาแดงมีชาวบ้านจ านวนไม่กี่ครัวเรือน
หรืออาศัยอยู่ไม่กี่คน กระผมขอเรียนแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมสภาแห่งนี้ว่าถึงแม้
ซอยตาแดงจะมีครัวเรือนชาวบ้านไม่กี่ครัวเรือนก็จริงอยู่ แต่เพ่ือคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทุกคนมันก็เป็นความคุ้มค่าของการลงทุน 
 

นายดุสิต จันทนุกูล     โครงการของหมู่ที่ 1 บ้านห้วยมุด ชื่อซอยตาแดง กระผมไม่ทราบและไม่มี
ข้อมูลว่าอยู่ตรงไหน 
 

นายพิชัย ภูริเจริญวงศ์     กระผมขอแจ้งให้ทราบว่าซอยตาแดง เป็นซอยที่แยกออกไปจากซอยรื่น
ฤด ี
 

ประธานสภา      ขอถามว่ามีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
     เมื่อไม่มีขอถามมติสมาชิกสภาว่าใครเห็นชอบตามที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลอรัญคามวารี เสนอญัตติต่อสภาเพ่ือพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 
จ านวน 1 โครงการ หรือไม ่
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 ข้อ 76 ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบ
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ดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ 
ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวนเป็นองค์ประชุมจะท า
การลงมติในเรื่องใดๆ ไม่ได้   เชิญเลขานุการสภาตรวจองค์ประชุม 
 

เลขานุการสภา      ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วมีสมาชิกสภาครบองค์ประชุม 
 

มติที่ประชุมสภา     อนุมัต ิ 9  เสียง 
    ไม่อนุมัต ิ ไม่มี 
    งดออกเสียง  1 เสียง 
     

ประธานสภา      ถือว่าที่ประชุมสภามีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผู้บริหารด าเนินการโครงการด้วย
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 1 โครงการ ต่อไปให้ผู้บริหารด าเนินโครงการ
ที่ขออนุมัติต่อสภาต่อไป 
 

      5.3. พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จ านวน 339,000 บาท 

  
นายก อบต.      เกี่ยวกับโครงการถนนสายสวนปาล์ม-แม่น้ าตาปี หมู่ที่ 3 บ้านกระซุม เป็น

โครงการบุกเบิกต่อจากถนนสายหนองคัน วัตถุประสงค์ในการด าเนินการ
โครงการเพ่ือให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์ในการสัญจรไม่ว่าจะเป็นการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร หรือว่าใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรในการหาปลาเพ่ือ
ใช้ในการด ารงชีวิตต่อไป 
 

นายชัชรินทร์ ทองหม่อมราม 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 

     ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลอรัญคามวารี ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในส่วนของกองช่าง 
ซึ่งได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณบางรายการแล้ว แต่บางรายการไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินเพ่ิมและโอนลด
งบประมาณ เพ่ือน างบประมาณไปตั้งจ่ายในรายการที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
     กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลอรัญคามวารี  มีความจ าเป็นต้องขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพ่ือน าไปตั้งจ่ายในรายการ ในรายการ
โครงการบุกเบิกถนนสายสวนปาล์ม-แม่น้ าตาปี หมู่ที่ 3 บ้านกระซุม ต าบล
อรัญคามวารี อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมีรายละเอียดขอโอน 
ตามรายการดังนี้ 
 รายการที่ 1 โอนลด 339,000.00 บาท 
 แผนงาน เคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
 ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,340,820.00 บาท 
 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  948,580.00 บาท 
 งบประมาณคงเหลือหลังโอน  609,580.00 บาท 
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 รายการที่ 1  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 339,000.00 บาท 
 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
 ประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 
 รายการ โครงการบุกเบิกถนนสายสวนปาล์ม-แม่น้ าตาปี หมู่ที่ 3 
บ้านกระซุม ต าบลอรัญคามวารี อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  0 บาท 
 งบประมาณคงเหลือหลังโอน  339,000.00 บาท 
 

นายอนุนาท หนูชิต      ตามที่นายก อบต. เสนอญัตติโอนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
2562 จ านวน 339,000 บาท เป็นอ านาจหน้าที่ของสภาที่จะมีมติอนุมัติ
หรือไม่อนุมัติ ตามที่นายก อบต. ยื่นญัตติขออนุมัติต่อสภา กระผมเข้าใจดีว่า
นายก เล็งเห็นความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการโครงการบุกเบิกถนนสายสวน
ปาล์ม-แม่น้ าตาป ี
 

นายกิตติ ค าทิพย์      การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณดังกล่าวกระผมเข้าใจดีว่าโอนไปเพ่ือท า
ผลประโยชน์ให้ชาวบ้านได้รับ ตอนแรกกระผมเข้าใจผิดคิดว่าสายหน้า
โรงงานน้ ายาง 
 

ประธานสภา      ขอถามว่ามีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
     เมื่อไม่มีขอถามมติสมาชิกสภาว่าใครเห็นชอบตามที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลอรัญคามวารี เสนอญัตติต่อสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 339,000 บาท 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 ข้อ 76 ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบ
ดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ 
ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวนเป็นองค์ประชุมจะท า
การลงมติในเรื่องใดๆ ไม่ได้   เชิญเลขานุการสภาตรวจองค์ประชุม 
 

เลขานุการสภา      ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วมีสมาชิกสภาครบองค์ประชุม 
 

มติที่ประชุมสภา     อนุมัต ิ 9  เสียง 
    ไม่อนุมัต ิ ไม่มี 
    งดออกเสียง  1 เสียง 
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ประธานสภา      ถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณจ านวนดังกล่าว  
     

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 - ไม่มี 

 
ประธานสภา      มีสมาชิกสภาท่านใดมีอะไรจะแจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบอีกหรือไม่  

     เมื่อไม่มี กระผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 
     กระผมขอปิดการประชุมสภา  
 

ปิดการประชุมเวลา 15.35 น.  
 
 
 
ลงชื่อ.......................................................................ผู้จดรายงานการประชุม  
       (นายสานิวัฒน์  ทองเนื้อสุก) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอรัญคามวารี 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

ลงชื่อ 
            (นายพิชัย ภูริเจริญวงศ์) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลอรัญคามวารี 
 

ลงชื่อ 
               (นายสมพร  รักธรรม) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลอรัญคามวารี 
 

ลงชื่อ 
               (นายพิสุทธิ์ อุปลา) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลอรัญคามวารี 
 

ลงชื่อ 
                     (นายสุพจน์  ชูลี) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอรัญคามวารี 
 


